

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 15-21 พฤษภาคม 2562

ส่งออกข้าวไทยเจือจางหนัก พาณิชย์ชี้ทั้งปีทำได้แค่ 10 ล้านตัน

นางสาวชุตติมา บุญยประภัศร รองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า แนวโน้มการส่งออกข้าวไทยยังดีต่อเนื่อง โดย 4 เดือนแรก ปีนี้ส่งออกได้ 3.2 ล้านตัน และคาดว่าทั้งปี 2562 ไทยจะส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน ต่ำกว่า ปีที่ผ่านมาที่ส่งออกได้ 11.09 ล้านตัน และมีมูลค่าประมาณ 1.8 แสนล้านบาท เพราะการแข่งขันในตลาดข้าวสูงขึ้น การจัดงานประชุมข้าวนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพและจัดทุก 2 ปี เพื่อต่อยอดคุณภาพข้าวไทยและเปิดตลาดโลกให้ผู้ประกอบการพัฒนาแปรรูปสินค้าจากข้าวด้วย

"ส่วนหนึ่งปริมาณส่งออกข้าวลดลง จากภัยแล้งที่อาจมีผลต่อปริมาณผลผลิตลดลงและราคาสูงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำแผนควบคุมปริมาณและการทำตลาดให้สมดุลกัน โดยประเมินว่าผลผลิตข้าวเปลือกทั้งปี 2562 ประมาณ 33-34 ล้านตันข้าวเปลือก แปรรูปเป็นข้าวสารประมาณ 22 ล้านตัน ที่ยังพุงตัวเลขเพราะคุณภาพข้าวไทยและกระทรวงพาณิชย์มีแผนโรดโชว์กระตุ้นผู้ซื้อต่อเนื่อง"

ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 9 (Thailand Rice Convention 2019) ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อต่อยอดภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการค้าและส่งออกข้าวของโลก ชูแนวคิด "RICE STYLE: ข้าวยุคใหม่.ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต" มุ่งใช้ นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ภาครัฐ -เอกชนย้ำไทยต้องเร่งส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพที่ตรงความต้องการของตลาด และผลักดันข้าวไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวให้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคม ยังคงคาดการณ์ส่งออกข้าวทั้งปีนี้ไว้ 9.5 ล้านตัน ดูจากคำสั่งซื้อเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 7-8 แสนตัน และ 4 เดือนทำไปแล้ว 3.2 ล้านตัน โดยยังคงคาดการณ์เท่าเดิมจากปัจจัยต่างๆ คือ จีนชะลอนำเข้าข้าวจากไทยและเป็นคู่แข่งส่งออกข้าวไทยกลุ่มประเทศแอฟริกา ประเทศนำเข้าหลัก เช่น ฟิลิปปินส์ เปิดเสรีนำเข้าแทนเจรจาแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และประเทศคู่แข่งหลักอย่างเวียดนามใช้ราคาขายถูกกว่าในเชิงตลาด

"อุปสรรคต่อการส่งออกตอนนี้ คือ ค่าเงินผันผวนสูง สัปดาห์ก่อนบาทอ่อนตัวซึ่ง ดีกว่าการส่งออก แต่สัปดาห์นี้แข็งค่าขึ้นมาอีก ทำให้รับคำสั่งซื้อระยะยาวไม่ได้ เกรงว่าจะขาดทุน เป็นเรื่องที่รัฐควรดูแลด่วน และยังคงติดตามผลทางจิตวิทยาจากปัญหาสงครามการค้าที่มีผลต่อการนำเข้าและส่งออกทั่วโลกเสียหาย อาจลดการนำเข้าสินค้าต่างๆ เพราะกำลังซื้อในแต่ละประเทศจะลดลงน้อยลง เรื่องนี้จะมีผลกระทบระยะยาว รวมถึงต้องติดตามนโยบายของรัฐมนตรีที่มานั่งกระทรวงพาณิชย์ และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าจะเป็นใครบ้าง" นายชูเกียรติ กล่าวที่มา แนวหน้า

ประชุม Thailand Rice Convention 2019

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ แลกเปลี่ยนความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 9 "Thailand Rice Convention 2019" (TRC 2019) ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็น

ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านการค้าและส่งออกข้าวของโลก ชูแนวคิด “RICE STYLE: ข้าวยุคใหม่...ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต” มุ่งใช้ นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ภาครัฐ-เอกชนย้ำไทยต้องเร่งส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพที่ตรงความต้องการของตลาด (Demand Driven) และผลักดันข้าวไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวให้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก

นางสาวชุตินา บุญยประภัสร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “การประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention ถือเป็นงานสำคัญของ กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากจะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศและ ข้าวไทย ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วทุกทวีป ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยงาน Thailand Rice Convention 2019 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็นโอกาสดีที่กระทรวงพาณิชย์จะได้ร่วมต้อนรับ เอลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อการพัฒนาข้าวและชาวนาไทยมาอย่างยาวนาน”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวซึ่งกรมการค้า ต่างประเทศจัดขึ้นวันนี้ (วันที่ 15 พฤษภาคม 2562) ณ ห้องบูรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยมี นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและ ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นำทีมผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน ร่วมงานอย่างคับคั่งพร้อมเสิร์ฟหลากหลายแขนง ภายในงานมีการแสดงตัวอย่างนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมข้าว และ Rice Bar เสิร์ฟเครื่องดื่มจากข้าว โดย เจน แก้วยอดเจ้าของตำแหน่ง Bartender of the year 2018

ในโอกาสเดียวกันนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ข้าวยุคใหม่...ไทยต้องเปลี่ยน” โดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคม ผู้ส่งออก ข้าวไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร

“การประชุมข้าวนานาชาติ TRC 2019นี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Rice Style: ข้าวยุคใหม่...ไลฟ์สไตล์แห่ง อนาคต’ ซึ่งได้ต่อยอด ขยายผลจากแนวคิดหลักเดิม คือ ‘ข้าว + นวัตกรรม’ ที่ชูข้าวคุณภาพและส่งเสริมการใช้ นวัตกรรมเชื่อมต่อสู่ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่จะให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยรับรู้ถึง ความสำคัญในการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ความ งาม วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง หรือสังคมผู้สูงอายุ พร้อมๆ ไปกับการประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะข้าวคุณลักษณะพิเศษที่มีความโดดเด่นทั้งด้านรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการและโภชนบำบัด ตลอดจน ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น” นายอดุลย์ฯ กล่าว

ในขณะที่ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ความเห็นว่า “รัฐต้องมุ่งเน้นนโยบายที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมี ความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตให้ได้คุณภาพและตรงความต้องการของตลาด เพื่อให้ข้าวไทยแข่งขันได้ และครอง ความเป็นผู้นำในตลาดโลกอย่างยั่งยืนต่อไป”

ประเทศไทย เป็นผู้นำด้านการค้าและการส่งออกข้าวของโลก โดยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลกมา ยาวนานต่อเนื่องกว่า 3ทศวรรษ และปัจจุบัน ไทยส่งออกข้าวไปยังกว่าทั่วทุกภูมิภาคของโลก มีส่วนแบ่ง ในตลาด ประมาณร้อยละ 20-25สร้างรายได้และนำเงินตราเข้าสู่ประเทศเฉลี่ยปีละกว่า 150,000 ล้านบาท

ในปี 2561ที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวรวม 11.09 ล้านตัน เป็นมูลค่า 1.8 แสนล้านบาท โดยเน้นการส่งออก ข้าวคุณภาพดีและข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวสีชนิดต่างๆ และข้าวออร์แกนิก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาพัฒนาต่อยอดข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวที่สามารถสร้างมูลค่าทาง การตลาดได้อย่างมหาศาล ซึ่งเป็นมิติใหม่ของวงการค้าข้าวโลก

Thailand Rice Convention ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2544 และจัดต่อเนื่องทุกสองปีมาจนปัจจุบัน เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการค้าข้าวของไทยและของโลก ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ รับทราบข้อมูลใหม่ๆ ตลอดจนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรและพันธมิตรจากวงการค้าข้าวนานาชาติ เปิด โอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้รับทราบถึงทิศทางและแนวโน้มของตลาดโลกปัจจุบันที่มีความ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลา ช่วยให้ผู้สามารถปรับตัวและปรับปรุงการผลิตทั้งผลิตผลและผลิตภัณฑ์ อันจะ นำไปสู่การพัฒนาตลาดข้าวไทยอย่างยั่งยืน

Thailand Rice Convention 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ มีผู้ร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 800 คน ประกอบด้วยผู้แทน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศจากภูมิภาค ต่างๆ ทั่วโลก อาทิ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อิรัก อิหร่าน สหรัฐอเมริกา แคนาดา สเปน และ รัสเซีย เป็นต้น รวมทั้งเกษตรกรไทยจากทั่วประเทศ พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ ข้าวโลก แนวโน้มและปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคา การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว และโอกาสของไทย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้ร่วมดูงานและทัศนศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิต วิญญาณชาวนา (นาเหยียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมงาน THAIFEX-World of Food 2019 ที่ศูนย์ ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อีกด้วย

ในขณะที่นิทรรศการ ‘เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี’ พร้อมกิจกรรม TRC 2019 RICE Style โชว์ พัฒนาการข้าวยุค 4.0 จะจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานของการประชุม ระหว่างวันที่ 29-31พฤษภาคม 2562 บริเวณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเปิดให้สาธารณชนเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องข้าวที่หลากหลายเพื่อเปิด ประสบการณ์และมุมมองใหม่ผ่านแนวคิด “TRC2019 Rice Style” นำเสนอวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมข้าวไทยยุค 4.0ที่สะท้อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ และคุณประโยชน์ ของข้าวต่อผู้บริโภค ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรไทย เร่งพัฒนาการผลิตให้ตรง ความต้องการของตลาด พร้อมส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับประชาชนผู้สนใจ ในงานนี้จะมีการคัดสรรข้าวคุณภาพดีและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวมาให้ได้ซื้อหากันอีก ด้วยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thailandriceconventions.go.th

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ เดินหน้าเจรจาประเทศคู่ค้า FTA เปิดตลาดสินค้าข้าวไทยเพิ่มเติม หวังดันการส่งออกโต

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอของไทย 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู ชิลี และฮ่องกง ที่จะมีผลใช้บังคับในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่ามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด โดยจะเดินหน้าเจรจาผลักดันเปิดตลาดสินค้าข้าวไทยเพิ่มเติมเพื่อสร้างแต้มต่อข้าวไทยในตลาดโลก

โดยการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนขยายตัวเพิ่มขึ้น 144% ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 155% นิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 135% เปรูเพิ่มขึ้น 464% และชิลีเพิ่มขึ้น 200% เนื่องจากประเทศเหล่านี้ยกเลิกและทยอยลดการเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าข้าวจากไทยแล้ว ยกเว้นจีนที่เพิ่งเริ่มลดภาษีสินค้าข้าวบางรายการให้ไทยเมื่อปี 2561 และในรายการสำคัญ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวขัดสี รวมถึงข้าวหอมมะลิ ซึ่งจีนยังคงอัตราภาษีที่ 50% ขณะที่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย จัดให้ข้าวเป็นสินค้าอ่อนไหวและยังคงเก็บภาษีนำเข้าข้าวในอัตราที่สูง โดยเกาหลีใต้ ยังคงเก็บภาษีนำเข้าข้าวที่ 513% อินเดียเก็บภาษีนำเข้าข้าวที่ 70-80% และญี่ปุ่นยังใช้ระบบโควตาภาษี โดยการนำเข้าข้าวภายใต้โควตา 682,000 ตันต่อปี จะไม่เสียภาษี แต่การนำเข้าข้าวนอกโควตา ต้องเสียภาษีในอัตรา 341 เยนต่อกิโลกรัม

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า สถิติในปี 2561 ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากอินเดีย โดยไทยส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกในปริมาณกว่า 11,089 ล้านตัน เป็นมูลค่า 5,619.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 8.34% เมื่อเทียบกับปี 2560 คิดเป็นสัดส่วน 2.02% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย โดยมีตลาดส่งออกหลัก เช่น อาเซียน สัดส่วน 20.12% เบนิน สัดส่วน 11.19% และจีน สัดส่วน 9.81% เป็นต้น

ขณะที่มูลค่าการส่งออกข้าวของไทยไปประเทศคู่เอฟทีเอ 17 ประเทศ รวม 1,870.4 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 33.29% ของการส่งออกสินค้าข้าวของไทย

"เอฟทีเอถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างแต้มต่อให้กับข้าวไทยในตลาดโลก ซึ่ง กรมฯ พร้อมเดินหน้าผลักดันให้ประเทศคู่ค้าเปิดตลาดเพิ่มเติมให้ไทยภายใต้การเจรจาเอฟทีเอรอบต่างๆ ทั้งการทบทวนความตกลงเอฟทีเอที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น เอฟทีเอที่ไทยทำกับอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย จีน และความตกลงเอฟทีเอที่อยู่ระหว่างการเจรจา เช่น การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) การเจรจาจัดทำเอฟทีเอกับตุรกี ปากีสถาน และศรีลังกา เป็นต้น" นางอรมน กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ เผยระบายข้าวในสต็อกรัฐล็อตสุดท้ายหมดแล้ว หลังเอกชน 2 รายชนะประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 2.85 หมื่นตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ (14 พ.ค.) กรมฯ ได้เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ 27 ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน (ข้าวกลุ่ม 2) ปริมาณ 15,329.75 ตัน และข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ (ข้าวกลุ่ม 3) ปริมาณ 13,259.36 ตัน ปรากฏว่า ข้าวกลุ่ม 2 มีผู้ยื่นซอง 12 ราย และมีผู้เสนอซื้อสูงสุด 1 ราย มูลค่าเสนอซื้อ 131.84 ล้านบาท หรือเฉลี่ยที่ตันละ 8,600.01 บาท และกลุ่ม 3 มีผู้ยื่นซอง 9 ราย เสนอซื้อสูงสุด 1 ราย มูลค่าเสนอซื้อ 86 ล้านบาท หรือเฉลี่ยที่ตันละ 6,485.98 บาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้าวทั้ง 2 กลุ่มเป็นการระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น นบข.ได้กำชับให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) กำกับดูแลให้ผู้ซื้อนำข้าวไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอเสนอซื้อโดยเคร่งครัด เพื่อ

ป้องกันการรั่วไหลเข้าสู่ระบบการค้าปกติ หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยมีการนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

"กรมฯ จะรวบรวมผลการยื่นขอเสนอราคาซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลทั้ง 2 กลุ่ม เข้าที่ประชุมคณะทำงาน ดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวพิจารณาก่อนนำเสนอประธาน กรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวครั้งนี้ภายในเดือน พ.ค.นี้" นายอดุลย์ กล่าว

ส่วนการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป หรือข้าวกลุ่ม 1 ปริมาณ 13,635.41 ตัน ได้เปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติ 17 รายยื่นขอเสนอราคาเมื่อวันที่ 10 พ.ค.62 ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซอง 15 ราย และเสนอซื้อสูงสุด 3 ราย ใน 6 คลัง โดยขายได้ทั้งหมดที่เปิดประมูล มีมูลค่าเสนอซื้อ 151.12 ล้านบาท เฉลี่ยที่ตันละ 10,965.33 บาท

สำหรับข้าวทั้ง 3 กลุ่มที่นำออกมาเปิดประมูลถือเป็นข้าวในสต็อกรัฐบาลล็อตสุดท้ายที่มีเหลืออยู่ และสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด ทำให้กรมการค้าต่างประเทศไม่มีข้าวสารในสต็อกมาเปิดประมูลอีกแล้ว ถือเป็นภารกิจการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล หลังจากรับมอบข้าวมาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี 57

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เขย่าตลาดโลก! เล็งรับรองพันธุ์ “ข้าวหอมพวง”ขายส่งออก

นายสุเทพ คงมาก นายกษมาคมชวานาและเกษตรกรไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจ ทางกรมการค้าข้าวได้มีหนังสือถึงสมาคมในกรณีผลการวิเคราะห์ข้อมูลพันธุ์กรรมข้าวหอมพวงที่เก็บตัวอย่างในจังหวัดนครสวรรค์กับตัวอย่างแปลงเกษตรกร เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวพันธุ์จัสมิน 85 ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยการวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ผลปรากฏว่าข้อมูลพันธุ์กรรมของข้าวหอมพวงมีความแตกต่างจากข้อมูลพันธุ์กรรมของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวพันธุ์จัสมิน 85 จึงสรุปได้ว่า ข้าวหอมพวงไม่ใช่ข้าวจัสมิน 85 และไม่ใช่ข้าวพันธุ์หอมพวงที่กรมการค้าข้าวอยู่ในธนาคารเชื้อพันธุ์กรรม จำนวน 2 เบอร์ คือ เบอร์ 1 เป็นข้าวไร่ เมล็ดสั้น สีน้ำตาล ซึ่งต่างจากเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมพวงที่นำมาตรวจสอบ (เมล็ดข้าวเปลือกมีสีฟาง) อย่างชัดเจน

ส่วนเบอร์ 2 เป็นข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสง ซึ่งต่างจากข้าวพันธุ์หอมพวงที่นำมาตรวจสอบเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ดังนั้นกรมการค้าข้าวจะนำพันธุ์หอมพวงไปปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ด้านทานโรคและแมลงมากขึ้น โดยเฉพาะด้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รวมทั้งต่อไปในอนาคตจะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี รองรับความต้องการของตลาดให้เพียงพอเพื่อนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป

อย่างไรก็ดีทางกรมการค้าข้าวในฤดูกาลนี้ ข้าวนาปี รอบที่ 1 ปีการผลิต 2562/63 ในช่วงเดือนพฤษภาคม แนะนำให้เกษตรกรปลูกข้าว กข79 แทนข้าวหอมพวงก่อน ซึ่งทางสมาคมชวานาฯ ได้สนองนโยบายกรมนำพันธุ์ข้าวไปทดลองปลูกที่ภาคใต้ 2 พันธุ์ ตอนนี้มีอายุ 2 เดือนแล้วต้นโต ลำต้นแข็งแรง เจริญงอกงามดี แล้วหากตลาดไปได้ จะเชียร์ให้ปลูกหนุ่ทั้งประเทศ เนื่องจากข้าวพื้นนุ่ม ทางผู้ส่งออกมีความต้องการถึง 1 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ปัจจุบันนี้ยังมีไม่เพียงพอ

นายสุเทพ กล่าวว่า ขอขอบคุณนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะกรมการข้าวที่รับปากว่าจะนำข้าวหอมพวงไปพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่พิสูจน์แล้วไม่ใช่ข้าวหอมจัส มิน85 หรือเป็นพันธุ์มาจากที่อื่น แต่กำลังให้เป็นพันธุ์สำหรับชาวนาไทย
ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 355 เหรียญสหรัฐต่อตันจากระดับ 365 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ท่ามกลางภาวะการค้าที่ค่อนข้างซบเซา ขณะที่วงการค้าคาดว่าอุปทานข้าวของเวียดนามจะเริ่มมีมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งจะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crop) วงการค้ายังคงคาดว่าในปีนี้น้ำมันการส่งออกข้าวของเวียดนามค่อนข้างทรงตัว แต่ในระยะยาวอาจจะมีจำนวนลดน้อยลงเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวบางส่วนมีการเปลี่ยนไปปลูกผลไม้ที่ให้ผลตอบแทนได้มากกว่าการปลูกข้าว

กรมการส่งออกและนำเข้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (The Import and Export Department, Ministry of Industry and Trade) รายงานว่า ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทางการค้าข้าวระหว่างเวียดนามและจีน (the Vietnam-China Rice Trade Cooperation Workshop) ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทส่งออกข้าว 2 ราย ของจังหวัด An Giang ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (memorandums of understandings; MoUs) จำนวน 5 ฉบับกับผู้นำเข้าข้าวจากจีนเพื่อจะส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนปีละประมาณ 84,000 ตัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะเพิ่มโอกาสในการส่งออกข้าวเวียดนามไปยังจีนมากขึ้น และได้มีการร่วมวางแผนธุรกิจร่วมกันด้วย ซึ่งผู้นำเข้าข้าวจากจีนที่เข้าร่วมในครั้งนี้นี้มาจาก Xiamen, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong, Zhongshan, Dong Guang, Guangzhou, Hunan, Jiangsu, Shenzhen
ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนเมษายน 2562 มีจำนวน 42,942 ตัน ลดลงประมาณ 26.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 58,335 ตัน ในเดือนมีนาคม 2562 แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 18.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 36,239 ตัน ในเดือนเมษายน 2561 โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในเดือนเมษายน 2562 ประกอบด้วยข้าวหอมเกรด Premium เช่น Phka Rumduol / Phka Malis จำนวน 16,023 ตัน ข้าวหอมอื่นๆ เช่น Senkraob, Neang Suay จำนวน 14,380 ตัน ข้าวขาวเมล็ดยาวจำนวน 11,185 ตัน และข้าวหนึ่งเมล็ดยาวจำนวน 1,354 ตัน

ทั้งนี้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี กัมพูชาส่งออกข้าวไปแล้ว 213,763 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 197,354 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในช่วง 4 เดือนแรก ประกอบด้วยข้าวหอมเกรด Premium เช่น Phka Rumduol / Phka Malis จำนวน 105,692 ตัน (เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ข้าวหอมอื่นๆ เช่น Senkraob, Neang Suay จำนวน 77,465 ตัน (เพิ่มขึ้น 70.5% เมื่อเทียบกับ

กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ข้าวขาวเมล็ดยาวจำนวน 26,790 ตัน (ลดลง 32.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) และข้าวหนึ่งเมล็ดยาวจำนวน 3,816 ตัน (ลดลง 67.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)

สำหรับประเทศที่กัมพูชาส่งออกข้าวไปในช่วง 4 เดือนแรกของปี ประกอบด้วยประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่งจำนวน 90,865 ตัน (เพิ่มขึ้น 80.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศฝรั่งเศส 26,180 ตัน (ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศมาเลเซีย 11,291 ตัน (ลดลง 18.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 5,758 ตัน (ลดลง 38.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) นอกจากนี้ยังส่งไปยังประเทศสเปน 4,534 ตัน และประเทศเยอรมนี 4,230 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังตลาดสหภาพยุโรปประมาณ 65,552 ตัน ลดลงประมาณ 34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปี 2561 มีการส่งออกข้าวจำนวน 626,225 ตัน ลดลง 1.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 635,679 ตัน ในปี 2560 โดยส่งออกข้าวหอมทุกชนิด (Fragrant Rice) จำนวนรวม 493,597 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 79% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 25.27% เมื่อเทียบกับจำนวน 394,027 ตัน ในปี 2560 ส่วนการส่งออกข้าวขาว (White Rice) มีจำนวน 105,990 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 32.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 156,654 ตัน ในปี 2560 และข้าวหนึ่ง (Parboiled Rice) จำนวน 26,638 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 68.66% เมื่อเทียบกับจำนวน 84,998 ตัน ในปี 2560

สำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญ ในปี 2561 ประกอบด้วยตลาดสหภาพยุโรปจำนวน 269,127 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 43% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 2.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 276,805 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยตลาดอาเซียนจำนวน 102,946 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 100.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,325 ตัน ในปี 2560 ตลาดจีนจำนวน 170,154 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 27% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 14.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 199,857 ตัน ในปี 2560 และตลาดอื่นๆ จำนวน 83,998 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 22.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 107,692 ตัน ในปี 2560

ในปี 2561 กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 170,154 ตัน ลดลงประมาณ 14.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 199,857 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 86,050 ตัน เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 77,363 ตัน ในปี 2560 มาเลเซีย 40,861 ตัน เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 38,360 ตัน ในปี 2560 โปแลนด์ 23,142 ตัน ลดลง 47.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 44,023 ตัน ในปี 2560 เนเธอร์แลนด์ 26,714 ตัน ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,175 ตัน ในปี 2560 สหราชอาณาจักร 18,178 ตัน ลดลง 32.1% เมื่อเทียบกับ 26,775 ตัน ในปี 2560 กาบอง 33,060 ตัน เพิ่มขึ้น 34.0% เมื่อเทียบกับ 24,677 ตัน ในปี 2560 ส่วนประเทศอื่นๆที่กัมพูชาส่งออกในปี 2561 เช่น เวียดนาม 26,712 ตัน ไทย 23,816 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม 2562 มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ขณะที่ราคาข้าวสารยังคงมีแนวโน้มปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561)

ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 18.45 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 352.32 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 18.4 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 351.37 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.55 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 755.24 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 39.72 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 758.49 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 43.3 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 826.86 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 43.52 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 831.06 เหรียญสหรัฐต่อตันจากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 36 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 687.45 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 36.24 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 700.56 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.15 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 747.61 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 38.97 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 747.61 เหรียญสหรัฐต่อตันจากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักงานศุลกากร (General Administration of Customs of the People's Republic of China; GACC) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนเมษายน 2019 (ข้อมูลเบื้องต้น) มีจำนวนประมาณ 351,000 ตัน มูลค่าประมาณ 126.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 9.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 45.07% เมื่อเทียบกับการส่งออกในเดือนมีนาคม 2562 ที่มีการส่งออกข้าวจำนวน 190,000 ตัน มูลค่า 87.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อเทียบกับการส่งออกในเดือนเมษายน 2561 (มีการส่งออกข้าวจำนวน 165,000 ตัน มูลค่า 72.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ปริมาณเพิ่มขึ้น 112.73% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 74.96% โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน) จีนส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 830,000 ตัน มูลค่าประมาณ 316.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 65.4% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 24.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 502,000 ตัน มูลค่าประมาณ 254.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2018)

ทั้งนี้ ในปี 2018 ประเทศจีนส่งออกข้าวจำนวนประมาณ 2.089 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 887.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 74.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 48.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.196 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 596.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2017 โดยในปี 2018 จีนส่งออกข้าวไปยังประเทศไต้หวันจำนวน 450,380 ตัน กินี 183,929 ตัน เกาหลีใต้ 173,426 ตัน อียิปต์ 169,968 ตัน ตุรกี 167,775 ตัน ฟิลิปปินส์ 81,803 ตัน เบนิน 79,700 ตัน ญี่ปุ่น 73,240 ตัน เซียร์ราลีโอน 69,251 ตัน สหรัฐอเมริกา 65,350 ตัน เซเนกัล 64,000 ตัน เกาหลีเหนือ 43,532 ตัน เป็นต้น

ส่วนการนำเข้าข้าวนั้น ในเดือนมีนาคม 2562 (ข้อมูลเบื้องต้น) จีนมีการนำเข้าข้าวจำนวนประมาณ 170,000 ตัน มูลค่าประมาณ 86.424 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 39.28% และมูลค่าลดลง 43.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 280,000 ตัน มูลค่า 152.056 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม) จีนนำเข้าข้าวประมาณ 590,000 ตัน มูลค่าประมาณ 327.762 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 24.35% และมูลค่าลดลง 23.14% เมื่อเทียบกับจำนวน 780,000 ตัน มูลค่าประมาณ 426.483 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2018)

ทั้งนี้ ในปี 2018 ประเทศจีนนำเข้าข้าวจำนวนประมาณ 3.03 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 23.9% และมูลค่าลดลง 12.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.99 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1,828 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2017 โดยในปี 2018 จีนนำเข้าข้าวจากเวียดนามจำนวน 1,449,602 ตัน ไทย 899,237 ตัน ปากีสถาน 342,346 ตัน กัมพูชา 162,815 ตัน ลาว 73,670 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-เมษายน 2562) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 101,200 ตัน ลดลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับปริมาณ 102,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 54,900 ตัน ลดลง 9.85% เมื่อเทียบกับ 60,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวขาว 2,800 ตัน ข้าวหอม 49,600 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 2,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 54.2% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 9.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 59.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 28,000 ตัน เพิ่มขึ้น 30.23% เมื่อเทียบกับ 21,500 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวหอม 24,800 ตัน ข้าวขาว และข้าวชนิดอื่นๆรวม 3,200 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.7%) จีนประมาณ 7,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.1%) กัมพูชาประมาณ 4,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.1% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 26.3% และสัดส่วนลดลง 26.78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561) ออสเตรเลียประมาณ 2,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.6%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 2,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%) และประเทศอื่นๆ 2,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.1%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-เมษายน 2562) มีปริมาณ 4,679 ตัน ลดลง 11.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 5,296 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 4,226 ตัน สหรัฐจำนวน 302 ตัน แคนาดา 58 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนเมษายน 2562 รวม 13,500 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 12,900 ตัน ทั้งนี้ในปี 2018 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 41 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 42 กิโลกรัม ในปี 2017 และลดลงประมาณ 14.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.80 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.49% เมื่อเทียบกับ 8.67 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ใน

เดือนที่ผ่านมา ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.92 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.23% เมื่อเทียบกับ 4.86 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัมในเดือนที่ผ่านมา

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.19 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับ 13.17 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนที่ผ่านมา ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 9.11 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.44% เมื่อเทียบกับ 8.98 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัมในเดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปี 2561 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 308,400 ตัน ลดลงประมาณ 1.62% เมื่อเทียบกับปริมาณ 313,500 ตัน ในปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 171,200 ตัน ลดลง 17.1% เมื่อเทียบกับ 206,500 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,200 ตัน ข้าวหอม 156,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 65.9%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 76,100 ตัน เพิ่มขึ้น 52.5% เมื่อเทียบกับ 49,900 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 67,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 8,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 24.7%) จีนประมาณ 22,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.4%) กัมพูชาประมาณ 14,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.7% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และสัดส่วนที่ 5.88% และ 9.3% เมื่อเทียบกับปี 2560) ออสเตรเลียประมาณ 10,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 6,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%) และประเทศอื่นๆ 6,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

ที่มา Trade and Industry Department

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกัน และใกล้แตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกาลดลง ขณะที่ค่าเงินรูปีก็อ่อนค่าลงด้วยโดยขี้น 5% ราคาอยู่ที่ 362-365 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 9 เหรียญสหรัฐฯจากระดับ 371-374 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

ขณะที่วงการค้าให้ความเห็นว่าราคาที่ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลงทำให้ผู้ซื้อชะลอการซื้อข้าวเพื่อรอดูสถานการณ์ราคาว่าจะไปในทิศทางใด ประกอบกับในช่วงนี้ผู้ซื้อที่มีสต็อกข้าวเพียงพอแล้วจึงยังไม่เร่งที่จะซื้อข้าวเพิ่มเติมในช่วงนี้ ในขณะที่เดียวกันราคาข้าวของประเทศจีนก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำ หลังจากที่รัฐบาลจีนยังมีการระบายข้าวเก่าออกสู่ตลาด จึงทำให้ผู้ซื้อข้าวต้องชั่งน้ำหนักว่าจะเลือกซื้อข้าวจากแหล่งใดด้วย นอกจากนี้จากการที่มีข่าวว่าประเทศบังคลาเทศซึ่งเคยเป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ของอินเดียเตรียมที่จะส่งออกข้าวส่วนเกินเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศนั้นยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาข้าวของอินเดียด้วย

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 11 เดือน (เมษายน 2018-กุมภาพันธ์ 2019) ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าวไปยังบังคลาเทศประมาณ 420,000 ตัน ลดลงประมาณ 4 เท่า เมื่อเทียบกับจำนวน 1.7 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปีนี้บังคลาเทศมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจึงทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวลดลง ประกอบกับรัฐบาลบังคลาเทศได้ปรับ

ขึ้นอัตราภาษีนำเข้าข้าวจากระดับ 2% ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 28% (เป็นอัตราเดิมก่อนที่จะมีการปรับลดลงไปเหลือ 2% ในช่วงที่บังคลาเทศประสบปัญหาขาดแคลนข้าวอย่างรุนแรงซึ่งทำให้ต้องมีการนำเข้าข้าวจำนวนมากจากต่างประเทศ)

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 35.98 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 144% เมื่อเทียบกับจำนวน 31.45 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 7.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 40.33 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 22% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) พยากรณ์ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของปีนี้จะพัดเข้าสู่ประเทศทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ในขณะที่บริษัท Skymet ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินงานด้านข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ได้พยากรณ์ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเข้าทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงวันที่ 4 มิถุนายนนี้ พร้อมทั้งคาดว่าในปีนี้มีฝนตกในระดับประมาณ 93% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว (the long period average; LPA) โดยในพื้นที่เพาะปลูกข้าวหลักๆทางตอนใต้ของประเทศจะได้รับฝนประมาณ 95% ขณะที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือจะได้รับฝนประมาณ 96%

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) คาดว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายนของปีนี้จะอยู่ในระดับปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยน้ำฝนประมาณ 96-104% ของค่าเฉลี่ยในรอบ 50 ปี (ประมาณ 89 เซนติเมตร)

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

มีรายงานว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีของปากีสถานเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯได้อ่อนค่าลงประมาณ 3.05 % มาอยู่ที่ระดับประมาณ 146 รูปีต่อเหรียญสหรัฐฯ หลังจากที่ปากีสถานได้ลงนามในข้อตกลงช่วยเหลือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (the International Monetary Fund)

ทั้งนี้ ความช่วยเหลือทางการเงินมูลค่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มาพร้อมกับเงื่อนไขการปฏิรูประบบการเงินที่เข้มงวดรวมถึงมาตรการในการรักษาอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (a free-floating exchange rate)

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 421,115 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 26.62% เมื่อเทียบกับจำนวน 332,570 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 แต่ลดลง 11.55% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562 ที่มีการส่งออกจำนวน 476,131 ตัน โดยในเดือนเมษายน 2562 ส่งออกข้าวบาสมати 78,229 ตัน เพิ่มขึ้น 17.56% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562 และเพิ่มขึ้น 59.20% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2561 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมามีการส่งออก 342,886 ตัน ลดลง 16.28% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2562 แต่เพิ่มขึ้น 20.98% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ในช่วง 10 เดือนแรก (กรกฎาคม 2561-เมษายน 2562) ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,394,782 ตัน ลดลงประมาณ 1.82% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,457,545 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งออกข้าวบาสมัติจำนวน 515,022 ตัน เพิ่มขึ้น 21.81% เมื่อ

เทียบกับจำนวน 422,802 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 2,879,760 ตัน ลดลงประมาณ 5.11% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,034,743 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ในส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกอยู่ที่ 1,703.827 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.42% เมื่อเทียบกับ 1,679.959 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 498.176 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 12.10% เมื่อเทียบกับ 444.393 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และมูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 1,205.651 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 2.42% เมื่อเทียบกับ 1,235.566 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม 2017-มิถุนายน 2018) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,106,010 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,523,154 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,585,251 ตัน เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,053,891 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 520,759 ตัน เพิ่มขึ้น 10.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 469,263 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนมูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 2,037.075 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 26.78% เมื่อเทียบกับ 1,606.834 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ที่มา Oryza.com

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเตรียมนำเข้าธัญพืชเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี ในขณะที่ประเทศกำลังฟื้นตัวจากผลกระทบภัยแล้งเมื่อปีที่แล้ว โดยออสเตรเลีย บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชัน (ABC) รายงานว่า รัฐบาลออสเตรเลียอนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวสาลีจำนวนมากจากแคนาดาแบบครั้งเดียว เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาข้าวสาลีในประเทศที่พุ่งสูงขึ้น อันเป็นผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย

สำนักงานการเกษตร ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรเลีย (ABARES) เปิดเผยประมาณการผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในช่วงฤดูหนาวของทั้งประเทศว่า จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 ปีอยู่ 20% นั่นหมายความว่าในช่วงปี 2561-2562 ออสเตรเลียจะมีผลผลิตดังกล่าวอยู่ที่ 29.3 ล้านตัน

อย่างไรก็ดี ระดับปริมาณผลผลิตธัญพืชยังคงสูงกว่าช่วงภัยแล้งครั้งก่อนหน้า เพราะในช่วงปี 2561-2562 นี้ คาดว่า เขตพื้นที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากถึง 56% ของการเก็บเกี่ยวทั้งประเทศ ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าวในช่วงปี 2559-2560 ที่มีสัดส่วนเพียง 36%

รัฐบาลออสเตรเลียคาดว่า จะได้รับข้าวสาลีจากแคนาดาภายใน 8 สัปดาห์ และไม่ได้กังวลเรื่องความเสี่ยงในประเด็นความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยในช่วงค้ำวານนี้ กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย (Department of Agriculture and Water Resources) ออกแถลงการณ์ว่า "การบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวด"

ทั้งนี้ ออสเตรเลียเคยอนุมัติการนำเข้าธัญพืชที่ไม่ได้ขัดสีในช่วงปี 2537-2538 และ 2545-2546 รวมถึงในช่วงปี 2549-2550

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (Iraq's Trade Ministry) ประกาศเปิดประมุลนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ หลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อน (15 พฤษภาคม) ได้ยกเลิกการประมุลไปแล้วครั้งหนึ่ง

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) ประเทศอิรักจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 7,000 ตัน หรือประมาณ 5,000 ตัน ข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 18,000 ตัน ในปี 2018/19 และลดลงจากระดับ 315,000 ตันในปี 2017/18 เนื่องจากรัฐบาลอิรักมีนโยบายห้ามปลูกข้าวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 หลังจากที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงในประเทศ โดยรัฐบาลอนุญาตให้ปลูกข้าวได้เพียง 7,812 ไร่เท่านั้น และนโยบายนี้ยังคงมีผลมาจนถึงขณะนี้จึงทำให้คาดว่าผลผลิตข้าวของอิรักจะยังคงมีจำนวนไม่มาก โดยคาดว่าในปี 2019/20 จะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพียง 12,500 ไร่เท่านั้น

ทางด้านความต้องการบริโภคข้าวในในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 1.29 ล้านตันเพิ่มขึ้น 3% จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ขณะที่การนำเข้าข้าวในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 1.3 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากจำนวน 1.25 ล้านตัน ในปี 2018/19 และจากจำนวน 1.15 ล้านตัน ในปี 2017/18

การนำเข้าข้าวของอิรักนั้น มีทั้งการนำเข้าโดยหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชน โดยในส่วนของภาครัฐนั้น คณะกรรมการธัญพืช (The Grain Board of Iraq) จะจัดการระมุลซื้อข้าวจากต่างประเทศ โดยในปีหลังๆมักจะซื้อจากประเทศสหรัฐฯ เวียดนาม อาร์เจนติน่า และอุรุกวัย ซึ่งข้าวที่นำเข้าโดยหน่วยงานรัฐบาลจะถูกนำไปใช้ในโครงการจัดสรรอาหารของรัฐบาลให้แก่ประชาชนในประเทศ (PDS program)

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่ปี 2011-2018 หน่วยงานรัฐบาลอิรักมีการนำเข้าข้าวจำนวน 850,475 ตัน 1,226,000 ตัน 984,000 ตัน 863,090 ตัน 696,351 ตัน 366,061 ตัน 307,546 ตัน และ 735,516 ตัน ตามลำดับ โดยในปี 2018 หน่วยงานอิรักนำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ 126,131 ตัน เวียดนาม 330,235 ตัน อาร์เจนติน่า 63,081 ตัน อุรุกวัย 185,707 ตัน และปารักวัย 30,362 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *USDA*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-14 พฤษภาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 989,531 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 913,530 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 123,928 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 17.71% เมื่อเทียบกับจำนวน 105,281 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 865,603 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.10% เมื่อเทียบกับจำนวน 808,249 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 24,652 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-14 พฤษภาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 185,309 ตัน ฝรั่งเศส 143,662 ตัน เนเธอร์แลนด์ 120,910 ตัน อิตาลี 90,572 ตัน สเปน 84,367 ตัน โปรตุเกส 70,307 ตัน โปแลนด์ 61,398 ตัน เยอรมนี 60,349 ตัน เบลเยียม 41,264 ตัน สาธารณรัฐเชค 31,009 ตัน บัลแกเรีย 24,178 ตัน สวีเดน 19,945 ตัน ลิทัวเนีย 9,038 ตัน ฮังการี 8,670 ตัน เดนมาร์ก 8,422 ตัน โรมานี 6,998 ตัน กรีซ 5,895 ตัน ออสเตรีย 3,863 ตัน เป็นต้น

มีรายงานว่าหลังจากที่สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้มาตรการภาษีนำเข้าข้าวจากประเทศกัมพูชาและเมียนมาซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้ส่งผลให้การนำเข้าข้าวจากทั้งสองประเทศนับตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสหภาพยุโรปนำเข้าข้าวจากกัมพูชาจำนวน 31,128 ตัน, 23,277 ตัน และ 9,492 ตัน ตามลำดับ ขณะที่การนำเข้าจากเมียนมามีจำนวน 27,690 ตัน, 18,652 ตัน และ 8,387 ตัน ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบการนำเข้าข้าวจากกลุ่มประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (EBA) ในอัตรา 0% ในช่วง 7 เดือนแรก (กันยายน 2018-มีนาคม 2019) ของปีงบประมาณ 2018/19 มีจำนวน 244,994 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-14 พฤษภาคม 2562 มีการส่งออก 182,836 ตัน ลดลง 23.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 238,929 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 155,946 ตัน ลดลงประมาณ 26.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 212,805 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 26,890 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.93% เมื่อเทียบกับจำนวน 26,124 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,164 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-14 พฤษภาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 93,023 ตัน โปรตุเกส 29,026 ตัน สเปน 22,788 ตัน กรีซ 20,740 ตัน บัลแกเรีย 5,369 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,526 ตัน โปแลนด์ 2,000 ตัน โรมานี 1,115 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

รัสเซีย

สำนักข่าว Interfax รายงานว่า หน่วยงานกำกับดูแลด้านสัตวแพทย์และสุขอนามัยพืชแห่งชาติของรัสเซีย (The Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Supervision or Rosselkhoz nadzor) ของรัสเซีย ได้สั่งห้ามนำเข้าข้าวจากปากีสถานหลังจากตรวจพบด้วงอัญญา (khapra beetles) มีชีวิตอยู่ในข้าวที่ส่งมาจากปากีสถาน

คำสั่งห้ามนำเข้ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2019 เป็นต้นไป และคำสั่งดังกล่าวจะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ปากีสถานนำเข้าจากประเทศอื่นๆ และส่งต่อไปยังรัสเซียด้วย สำหรับข้าวที่มีการส่งมอบก่อนวันที่ 18 พฤษภาคมจะต้องผ่านการตรวจสอบสุขอนามัยพืชแบบเต็มรูปแบบแล้วเท่านั้นจึงจะอนุญาตให้เข้าประเทศได้

ทั้งนี้ ปากีสถานถือเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของรัสเซีย ซึ่งจากข้อมูลของสถาบันเพื่อการศึกษาตลาดเกษตร (The Institute for Agricultural Market Studies; IAMS) ระบุว่าในช่วงเดือนกันยายน 2560 - สิงหาคม 2561 ประเทศรัสเซียนำเข้าข้าวจากปากีสถานประมาณ 43,700 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 19% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมดของรัสเซียที่มีประมาณ 221,100 ตัน เมื่อปีที่ผ่านมา

ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2561 มาจนถึงเดือนมีนาคม 2562 รัสเซียได้นำเข้าข้าวจากปากีสถานประมาณ 23,000 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของการนำเข้าข้าวของรัสเซียจำนวนประมาณ 128,900 ตันในช่วงเวลาเดียวกัน

ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อเดือนมีนาคม 2550 กระทรวงเกษตรรัสเซียประกาศห้ามนำเข้าข้าวจากปากีสถานตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2550 เนื่องจากตรวจพบแมลงศัตรูพืชคือด้วงอัญญา (Khabra beetle) ในสินค้าล็อตหนึ่ง ซึ่ง Khabra beetle ถือเป็นศัตรูพืชสำคัญที่สุดซึ่งตัวอ่อนจะสร้างความเสียหายแก่เมล็ดข้าว และตัวแก่จะกินเมล็ดข้าวหมดที่มา *Oryza.com*

อาร์เจนตินา

สถาบัน Instituto Nacional de Estadística y Censos รายงานว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศอาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 101,870 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 80,310 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 20,390 ตัน และข้าวหักจำนวน 1,170 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

ไนจีเรีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) ประเทศไนจีเรียจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 7.389 ล้านตัน ลดลงจาก 7.6 ล้านตัน เมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวมีจำนวนลดลง ซึ่งคาดว่าในปี 2019/20 จะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 21.875 ล้านไร่ ลดลงจาก 22.5 ล้านไร่ เมื่อปีก่อนหน้า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงที่กำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ประกอบกับเกษตรกรยังลังเลที่จะลงทุนในภาคธุรกิจข้าว เพราะเกษตรกรยังไม่มั่นใจว่ารัฐบาลชุดใหม่จะยังมีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรหรือไม่ ขณะที่เกษตรกรบางส่วนได้หันไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่น เช่น มันสำปะหลัง มันเทศ ลูกเดือย เป็นต้น

ทางการบริโภคข้าวในปี 2019/20 คาดว่ามีประมาณ 7.1 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 7.2 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากราคาข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่กำลังซื้อของประชาชนลดลงส่งผลให้อัตราการบริโภคข้าวต่อคน ลดลง ส่วนการนำเข้าข้าวในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 2.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9% จากจำนวน 2.2 ล้านตัน ในปี 2018/19 โดยส่วนใหญ่นำเข้าข้าวหนึ่งจากประเทศไทยและอินเดีย

ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การนำเข้าข้าวอย่างเป็นทางการของไนจีเรียจากประเทศอินเดียและไทยมีจำนวนลดลง แต่การนำเข้าข้าวของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เบนิน แคเมอรูน ไนเจอร์ และโตโก มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีอัตราภาษีนำเข้าในระดับต่ำและมีแนวชายแดนที่หลวม ทำให้เป็นผลดีต่อการลักลอบนำเข้าข้าวไปยังไนจีเรียทางแนวชายแดน ซึ่งการลักลอบนำเข้าข้าวทางแนวชายแดนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำเข้าเพื่อจำหน่ายในตลาดทางตอนใต้ของประเทศ เนื่องจากข้าวที่เพาะปลูกในประเทศมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าทำให้ราคาขายแพงกว่าข้าวจากต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีอุปสรรคด้านการขนส่งที่มีต้นทุนสูงมาก

ที่มา *Oryza.com* และ *USDA*

